

**ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN
NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 165 /UBQLV-NL

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

V/v cung cấp thông tin giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 6, QH XV

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HƯNG YÊN	
ĐẾN	Số..... 100
	Ngày... 01 / 02 / 20... 24
	Chuyển đ/c.....

Kính gửi: Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã nhận được văn bản số 1611/BDN ngày 21/11/2023 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 6, QH XV. Sau khi xem xét, nhận thấy kiến nghị của cử tri liên quan đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), vì vậy Ủy ban đã có văn bản gửi PVN, TKV đề nghị khẩn trương chỉ đạo, xem xét, làm rõ và xử lý dứt điểm kiến nghị của cử tri.

Đến nay, Ủy ban đã nhận được văn bản số 6409/TKV-ĐT ngày 26/12/2023 của TKV, các văn bản: số 8718/DKVN-TMDV ngày 28/12/2023 và số 126/DKVN-Đ&NLTT ngày 08/01/2024 của PVN báo cáo về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 6, QH XV (bản sao gửi kèm). Theo đó, PVN và TKV đã báo cáo về tình hình triển khai thực hiện và việc xử lý kiến nghị của cử tri, thông tin liên quan như sau:

1. Về nội dung xử lý kiến nghị của cử tri tỉnh Cà Mau về việc sớm có giải pháp cung cấp khí ổn định trong dài hạn, đảm bảo lượng khí cấp cho nhà máy điện Cà Mau 1 và 2

Theo báo cáo của PVN, để các Nhà máy điện (NME) Cà Mau 1&2 vận hành ổn định, phát điện theo Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia được Bộ Công Thương phê duyệt hàng năm, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) luôn nỗ lực thu xếp nguồn khí để đảm bảo cung cấp đủ khí cho các NME theo nhu cầu. Ngay trước thời điểm đạt cân bằng khí PM3 CAA giữa PVN và Petronas (ngày 12/10/2019), PVN đã tích cực đàm phán để mua thêm lượng khí theo quyền nhận của Petronas nhằm cấp bổ sung cho các hộ tiêu thụ tại Cà Mau, đảm bảo cung cấp khí cho các NME vận hành sản xuất điện theo yêu cầu của hệ thống điện Quốc gia.

Trong quá trình vận hành hệ thống cung cấp khí, PVN đã chỉ đạo PVGas, đơn vị quản lý vận hành đường ống dẫn khí PM3 - Cà Mau và thay mặt PVN thực hiện các hợp đồng mua bán khí, thực hiện nhiều biện pháp có thể để tăng sản

HỎA TỐC
Đến trước ngày

lượng khí cấp, đảm bảo cung cấp khí ổn định cho các NMD như: nghiên cứu rút ngắn/điều chỉnh công tác bảo dưỡng sửa chữa sang các tháng mùa mưa; tăng cường rà soát, kiểm tra để tăng độ tin cậy của các thiết bị trong hệ thống; thực hiện tích khí vào đường ống trong những thời điểm nhu cầu khí thấp để tăng cấp khí lúc cao điểm,...

PVN và PVPower/các NMD luôn phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) để cung cấp khí và vận hành sản xuất điện phù hợp với điều độ của hệ thống.

2. Về nội dung xử lý kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum về tuyến đường tránh ngập lòng hồ (nhánh 1) đi thôn Đắc Tiêu – Đắc Bút thuộc dự án thủy điện Đắc Đrinh, tỉnh Kon Tum

Theo báo cáo của PVN, dự án đường tránh ngập lòng hồ (nhánh 1) đi thôn Đắc Tiêu – Đắc Bút bắt đầu thi công từ ngày 16/3/2012 đến ngày 19/10/2016 đã hoàn thành. Sau đó, Công ty cổ phần Thủy điện Đắcđrinh (PV Power DHC) – là đơn vị chủ đầu tư đã mời UBND huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum tham gia kiểm tra trước khi nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng tại hiện trường và có báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình tại văn bản số 722/BC-DHC ngày 05/10/2016. Tuy nhiên, hạng mục vẫn còn một số tồn tại như: Một số vị trí bê tông mặt đường bị bong bật (sâu trung bình từ 1 - 3 cm); Lề đường một số vị trí bị xói lở; Một số vị trí mái taluy bị sạt trượt cần bổ sung gia cố, khắc phục các tồn tại trước khi bàn giao cho UBND huyện Kon Plông đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, từ năm 2019 đến năm 2022 do mưa, lũ lớn kết hợp với dịch bệnh Covid kéo dài nên các tồn tại trên chưa khắc phục được triệt để theo các yêu cầu của UBND huyện Kon Plông. Trên thực tế, PV Power DHC mới chỉ thực hiện công tác kiểm tra xúc dọn sạt trượt, phát quang cây cối, cắm biển cảnh báo để đảm bảo an toàn và thông tuyến khẩn cấp trong mùa mưa bão, đảm bảo giao thông cho nhân dân địa phương.

Ngày 16/12/2022, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) và PV Power DHC đã họp với UBND huyện Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi thống nhất các tồn tại, phương án sửa chữa tuyến đường tránh ngập nhánh 1. Hiện nay, PV Power DHC đã thuê đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Thiên Ý khảo sát lại hiện trạng tuyến đường tại thời điểm này, lên phương án thiết kế và dự toán sửa chữa trong tháng 03/2024 để trình UBND huyện Kon Plông thống nhất trước khi triển khai thi công và khẩn trương sửa chữa dứt điểm để bàn giao cho địa phương trong năm 2024.

3. Về nội dung xử lý kiến nghị của cử tri của Tỉnh Hưng Yên về việc đánh giá lại nhu cầu sử dụng của Trụ sở Công ty Năng lượng Sông Hồng – TKV tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Theo báo cáo của TKV, trụ sở của Công ty Năng lượng Sông Hồng - TKV (nay là Ban QLDA các dự án than đồng bằng Sông Hồng - Vinacomín) tại xã An Vỹ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên thuộc Đề án khai thác, phát triển bể than đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) triển khai theo chủ trương của Nhà nước với mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia và phát triển kinh tế xã hội trên cơ sở chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.

Từ khi hoàn thành trụ sở, tòa nhà đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, công năng các phòng làm việc. Khu đất và công trình này là nơi triển khai các hoạt động, công tác chuẩn bị chính cho các dự án phát triển bể than ĐBSH, kể cả khi Ban quản lý triển khai đồng thời các công việc tại các địa phương khác (Thái Bình, Hà Nội). Ngoài ra, văn phòng đang lưu giữ mẫu lõi khoan và các tài liệu liên quan đề án: “Thăm dò than khu Nam Thịnh huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình”. Từ tháng 3/2020 đến tháng 12/2022 Trụ sở đã được UBND huyện Khoái Châu mượn địa điểm triển khai bố trí, thành lập cách ly tập trung cho việc chống dịch Covid trên địa bàn huyện Khoái Châu (Công văn số 252 /UBND-QS ngày 20/3/2020 và số 1225/UBND-QS ngày 28/12/2022). Hiện nay, các chức năng tòa nhà vẫn sử dụng được; trụ sở Công ty được bảo vệ 24/24 h; công tác vệ sinh môi trường được thực hiện thường xuyên, các thiết bị phòng cháy chữa cháy được bảo dưỡng đúng qui định.

Theo báo cáo của TKV, Dự án thử nghiệm khí hóa than ngầm dưới lòng đất UCG của Công ty Năng lượng Sông Hồng - TKV tại xã An Vỹ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên vẫn chưa được triển khai thực hiện do vướng quy hoạch của địa phương.

4. Ý kiến của Ủy ban

Do nội dung kiến nghị có liên quan đến việc chỉ đạo xử lý đối với đơn vị là chi nhánh, công ty cấp 2, cấp 3 của PVN, TKV. Do đó, Ủy ban đã có văn bản gửi Hội đồng thành viên các doanh nghiệp giao trách nhiệm xem xét, chỉ đạo, cụ thể như sau:

- Hội đồng thành viên PVN chỉ đạo tổ chức theo dõi, đôn đốc đối với nội dung dự án đường tránh ngập lòng hồ (nhánh 1) đi thôn Đắc Tiêu – Đắc Bút để sớm có kết quả hoàn thành báo cáo với Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Hội đồng thành viên PVN chỉ đạo PVN, các đơn vị liên quan chủ động phối hợp làm việc với EVN về việc huy động điện và khí cho sản xuất điện (về nguyên tắc năm 2024, việc huy động điện, huy động khí cho sản xuất điện sẽ thực hiện theo các cam kết Hợp đồng đã ký; Kế hoạch vận hành cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2024 tại Quyết định 3111/QĐ-BCT ngày 30/11/2023 của

Bộ Công Thương; Kế hoạch cấp khí cho sản xuất điện cho năm 2024 tại Quyết định 3112/QĐ-BCT ngày 30/11/2023 của Bộ Công Thương).

- Hội đồng thành viên TKV chỉ đạo TKV và đơn vị trực tiếp quản lý cơ sở nhà đất tại xã An Vỹ, xã An Vỹ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên thực hiện đúng các quy định pháp luật trong quá trình quản lý sử dụng, bảo đảm đúng mục đích và hiệu quả; xem xét có hình thức trao đổi thông tin phù hợp với tại cử tri địa phương để chủ động góp phần giải toả các thắc mắc, kiến nghị.

Như vậy cho đến nay, tất cả kiến nghị của cử tri theo văn bản số 1611/BDN ngày 21/11/2023 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được Ủy ban chỉ đạo, chuyển các đơn vị có trách nhiệm xem xét, xử lý triển khai khẩn trương. Trên cơ sở đó, Ủy ban cung cấp thông tin và trân trọng đề nghị Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tổng hợp, thông tin lại để cử tri biết, góp phần giải toả các thắc mắc, kiến nghị của cử tri.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trân trọng báo cáo Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

(Các văn bản của Ủy ban kèm theo: số 163/UBQLV-NL ngày 26/01/2024 gửi HĐTV PVN; số 162/UBQLV-NL ngày 26/01/2024 gửi HĐTV TKV; số 164/UBQLV-NL ngày 26/01/2024 gửi EVN). VT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đoàn đại biểu Quốc hội và UBND các tỉnh: Hưng Yên, Kon Tum, Đắk Nông;
- UBQLV: các vụ: TH, PCKS;
- PVN, TKV: HĐTV, BĐH, BKS;
- Lưu: VT, NL.

14/6



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hồ Sỹ Hùng